



ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล

D ได้ถูกขยับเปิดศูนย์ทันตกรรม สาขาเอ็มควอเทียร์ 15 ก.ค. นี้

“D” ได้ถูกขยับเปิดศูนย์ทันตกรรม Dental Signature สาขาเอ็มควอเทียร์ ในวันที่ 15 ก.ค. นี้ “ซีอีโอ” มั่นใจได้รับการตอบรับดีจากลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว และกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มีรายได้ในระดับปานกลางถึงบน ย่านสุขุมวิท ทองหล่อ และอ่อนนุช ชูจุดแข็งทีมงานแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อุปกรณ์ทันสมัย และคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม Dental Signature สาขาศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ (EmQuartier) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มีรายได้ในระดับปานกลาง และระดับสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยม

“สาเหตุที่ทำให้เราตัดสินใจเปิดศูนย์ทันตกรรม Dental Signature แห่งใหม่ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เนื่องจากมองว่าตลาดมีศักยภาพ และเราต้องการขยายตลาดในย่านสุขุมวิท ทองหล่อ และอ่อนนุช ซึ่งเป็นกลุ่มที่

มีกำลังซื้อเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคนไทย ญี่ปุ่น หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย” ทพ.พรศักดิ์ กล่าว

ทพ.พรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ด้วยทีมงานทันตแพทย์ของกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล จะทำให้สาขาที่เปิดใหม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่วยผลักดันรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ได้เป็นอย่างดี แข็งแกร่งตามเป้าหมายที่วางไว้ และเตรียมเปิดสาขาเพิ่มในทำเลที่มีศักยภาพมีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยที่มีรายได้ในระดับปานกลางถึงบน เช่น ย่านสีลม สาทร หรือ ทองหล่อ โดยในปีนี้มีบริษัทมีแผนเปิดสาขา 3-4 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ BIDD, Dental Signature และ Smile Signature ปัจจุบันมีศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมทั้งหมด 12 สาขา ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 10 สาขา และภูเก็ต 2 สาขา ดำเนินการภายใต้ BIDD 1 สาขา, Dental Signature 3 สาขา และ Smile Signature 8 สาขา ■